

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.44 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 30.30 – 30.60 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.44 บาท แข็งค่าเล็กน้อยจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 30.46 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 30.30-30.60 บาท

* น.ส.วรินทร์ ภูทอง ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนอาวุโส ธนาคารกสิกรไทยหรือ KBANK กล่าวว่า ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่า หลังจากนักลงทุนกลับมาถือครองสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากมีปัจจัยบวกจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน (Trade war) ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐทวีตข้อความเมื่อวานนี้ว่า เขาจะไม่ปฏิเสธข้อตกลงการค้าชั่วคราวกับจีน

* ส่งผลให้บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี บวก 5.4bps มาที่ระดับ 1.79% และกดดันสกุลเงินปลอดภัย อาทิ เยน สวนทางกับค่าเงินเอเชียที่กลับมาแข็งค่า

* ขณะที่ ค่าเงินยูโรปรับตัวขึ้น เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ออกมาตรการกระตุ้นครั้งใหม่ แต่ไม่ได้เป็นไปตามตลาดคาดการณ์ โดยตลาดคาดถึงมาตรการผ่อนคลายเชิงรุก

* ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ลง 0.1% สู่ระดับ -0.5% และนำโครงการซื้อสินทรัพย์ (QE) กลับมาใช้อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน บนวงเงิน 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน

* นอกจากนี้ปัจจัยที่ยังต้องติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 17-18 ก.ย. นี้ โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ ซึ่งมองว่าจะไม่ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่ามากเท่าไรนัก และคาดว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง ในเดือนต.ค.และธ.ค.

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.36 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 98.30

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -1,065.03 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,612.53 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ วานนี้เท่ากับ 30.495 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้